

**รายชื่อผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการพัฒนากิจกรรมการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
และการผลิตวัสดุอ้างอิงของประเทศ**

ลำดับ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	หน่วยงาน	ชื่อผู้แทนหลัก	ชื่อผู้แทนสำรอง	หมายเหตุ
1	ประธานคณะกรรมการ	กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ.	ดร.พจมาน ท่าจิ้น (ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ.)	-	-
2	ที่ปรึกษา	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	ดร.จรัญ ยะฝา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อว.)	-	-
3	รองประธานคณะกรรมการ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	นางสาวศิริรัตน์ สินวีรุทัย (รก. หัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ)	-	-
4	คณะกรรมการ	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข	ดร.ฐิติวิสต์ สุวคนธ์ (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กองทดสอบความชำนาญ)	นางสาวอาริดา กล่อมเกลี้ยง (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กองทดสอบความชำนาญ)	-
5	คณะกรรมการ	กองความสามารถห้องปฏิบัติการ และรับรองผลิตภัณฑ์ วศ.	นางวรรณิ อุไพบุรณ์ (ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการ และรับรองผลิตภัณฑ์)	นางเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์ (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ)	-
6	คณะกรรมการ	สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง อุตสาหกรรม	นายคมสัน ยังจรรยา (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	นางศิริโรรัตน์ ทอนฮามแก้ว (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	สาขาเปรียบเทียบ
			นางสาววีรวรรณ ศรีถาวร (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	นางสาวอาภาภรณ์ สหพันธ์ (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	สาขาการทดสอบ- เคมี
			นางภริตา นรนาถตระกูล (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	นางสาวรัชชา พุทธิมัย (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	สาขาการทดสอบ- ฟิสิกส์
7	คณะกรรมการ	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	นางสาววดี วิชัยดิษฐ์ (ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา)	นางทิพยา จุลทวี พอร์จูน (ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์)	-
8	คณะกรรมการ	สถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม	นางสาวปรียาภรณ์ แจ้งการกิจ (รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการ)	นางสาวธนาภรณ์ บริสุทธิ์ (ผู้จัดการแผนกทดสอบความชำนาญ)	-

ลำดับ	ตำแหน่งในคณะทำงานฯ	หน่วยงาน	ชื่อผู้แทนหลัก	ชื่อผู้แทนสำรอง	หมายเหตุ
9	คณะทำงาน	สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล อว.	รศ.ดร.ครรชิต จุดประสงค์ (รองศาสตราจารย์)	รศ.ดร.วรางคณา ศรีจำนงค์ (รองศาสตราจารย์)	-
10	คณะทำงาน	สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ อาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์	นางสาวปราณี วิเศษ (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ)	นางสาวอัจฉราวดี ไชยประสิทธิ์ (นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ)	-
11	คณะทำงาน	บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด	นางสาวธนิดา พิมพ์มา (ผู้จัดการส่วนฝึกอบรมและมาตรฐาน)	นางสาวศิริวิมล นันสุนานนท์ (หัวหน้างานทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ)	-
12	คณะทำงาน	คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล อว.	ดร.ประสงค์ แคน้ำ (อาจารย์)	-	โปรแกรมทดสอบ ความชำนาญ
			ดร.มยุรี ชนะสกุลนิยม (อาจารย์)	-	วัสดุอ้างอิง
13	คณะทำงาน	บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด	นางสาวอังคณา รัตนสุขสกุล (ผู้จัดการแผนกพัฒนามาตรฐานการทดสอบ)	นางสาวภูษิตา โชติถนอม (นักวิชาการอาวุโส)	-
				นางสาวรัชณีกร ดวงปัดสี (นักวิชาการ)	-
14	คณะทำงาน	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและ น้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม	นายรุ่งรติศ สืบเรือง (นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ)	นายทงศักดิ์ ราชโยธา (นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ)	-
15	คณะทำงาน	คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผศ.ดร.วันวิสาข์ ตรีบุพชาติสกุล	ดร.นภาพร อภิรัฐเมธีกุล	โปรแกรมทดสอบ ความชำนาญ และ วัสดุอ้างอิงทาง การแพทย์
				ผศ.ดร.ครรชิต คงรส	
16	คณะทำงานและ เลขานุการ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อว.	ดร.สุทินันท์ แต่บรรพกุล (นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว.)		-

ลำดับ	ตำแหน่งในคณะกรรมการ	หน่วยงาน	ชื่อผู้แทนหลัก	ชื่อผู้แทนสำรอง	หมายเหตุ
17	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อว.	ดร.ปราณี พฤกพัฒนาชัย (นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว.)		-
18	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อว.	ดร.ศศิธร เตมีศักดิ์ (นักมาตรวิทยาชำนาญการ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว.)		-
19	คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อว.	นางสาวพรหทัย กันแก้ว (นักมาตรวิทยาปฏิบัติการ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ มว.)		-